



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวิธีการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่
1/2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 และ 28 เมษายน 2564 นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid - 19) ยังอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคดังกล่าว ซึ่งกำลังเป็นที่กังวลอยู่ในขณะนี้
โดยจำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน ฝ้าระวัง และลดโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการแพร่ระบาด และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ทำให้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไม่สามารถ
ดำเนินการจัดสอบ ณ สถานที่ตั้งได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามคำสั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วน
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 39) โดยมีข้อกำหนดสำคัญ
คือ ให้งด หรือเลื่อน การจัดอบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการ
ดำเนินการแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและยังคาดการณ์ไม่ได้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
ดังนี้

หลักสูตร	วันที่สอบ	วิธีการจัดสอบ
ค.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน	12 มิถุนายน 2564	สอบผ่านระบบออนไลน์
บธ.ม.บริหารธุรกิจ	12 มิถุนายน 2564	สอบผ่านระบบออนไลน์
ศศ.ม. การจัดการชุมชนท้องถิ่น	12 มิถุนายน 2564	สอบผ่านระบบออนไลน์
น.ม. นิติศาสตร์	12 มิถุนายน 2564	สอบผ่านระบบออนไลน์
ร.ม. การเมืองการปกครอง	12 มิถุนายน 2564	สอบผ่านระบบออนไลน์
ค.ม. การบริหารการศึกษา	12 มิถุนายน 2564	สอบผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	5 มิถุนายน 2564	สอบผ่านระบบออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติมทางเทคนิคและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบผ่านระบบออนไลน์จะแจ้งให้ทราบ
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย <https://graduate.sru.ac.th/> และไลน์กลุ่ม
ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัคร ทุกคนแอดไลน์กลุ่มเพื่อรับข้อมูลข่าวสารการจัดสอบอีก 1 ช่องทาง



จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนห์ บุญกำเนิด)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย